

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 83/TB - UBND

Phú Thọ, ngày 03 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2013-2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Ngày 17/11/2014, đồng chí Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Phú Thọ (BCĐ) chủ trì hội nghị nghe Cơ quan thường trực BCĐ (Sở Y tế) báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự hội nghị có các thành viên BCĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội nông dân tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh; Chi Cục trưởng Chi Phòng chống tệ nạn xã hội và đại diện các cơ sở điều trị, cấp phát thuốc Methadone.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo; ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ đã kết luận:

Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone được Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đặc biệt quan tâm và được xác định là chương trình trọng điểm quốc gia về phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. UBND tỉnh đã sớm cụ thể hóa chương trình tại Kế hoạch số 3937/KH-UBND ngày 27/9/2013; thực hiện giao chỉ tiêu số bệnh nhân được điều trị cụ thể cho cấp huyện năm 2014, 2015. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể của tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm trong công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đã thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả 3 cơ sở điều trị và 8 cơ sở cấp phát thuốc Methadone theo đúng kế hoạch được duyệt; các cơ sở đã thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn, lập hồ sơ quản lý bệnh nhân, tư vấn, khám, dò liều, điều trị,... theo đúng quy định.. Sau hơn 01 năm thực hiện, chương trình đã đạt được một số kết quả bước đầu rất đáng khích lệ: Chương trình nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, của thân nhân, gia đình đối tượng nghiện chất dạng thuốc phiện.

Đến nay đã có 680 bệnh nhân tham gia điều trị, trong đó 562 bệnh nhân đang tham gia điều trị. Cơ bản các bệnh nhân tham gia điều trị đã cắt cơn, tình trạng sức khỏe, tinh thần cải thiện rõ rệt; đều ngừng/giảm sử dụng ma túy, tích cực tham gia lao động sản xuất, sống có trách nhiệm hơn với gia đình, xóa dần tâm lý tự ti, mặc cảm;

không có bệnh nhân tham gia điều trị mắc mới các bệnh lây phổ biến qua đường tiêm chích như HIV, viêm gan B, C, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, giảm thiểu hành vi gây rối, phạm pháp trên địa bàn. Chương trình tạo được niềm tin cho bệnh nhân khi tham gia điều trị, thể hiện qua sự tự giác, tự nguyện đăng ký, tham gia điều trị đều đặn tại các cơ sở.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế nhất định như: Số lượng người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh tham gia điều trị đạt tỷ lệ còn thấp so với kế hoạch (Đến tháng 11/2014 mới đạt 75,5% kế hoạch năm 2014); công tác tuyên truyền chưa đầy đủ, chưa sâu rộng và thường xuyên, dẫn tới sự hiểu biết của cộng đồng về tác dụng của Methadone, lợi ích của tham gia điều trị Methadone còn hạn chế; sự kỳ thị đối với người nghiện còn phổ biến, công tác vận động, thuyết phục người nghiện tham gia điều trị kết quả còn hạn chế; một số huyện chưa được triển khai cơ sở cấp phát thuốc; một số cơ sở điều trị, cấp phát thuốc Methadone còn khá xa, không thuận lợi cho bệnh nhân tham gia điều trị đều đặn; kinh phí cho chương trình còn hạn hẹp,...

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả chương trình, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, xác định rõ đây chương trình trọng điểm quốc gia về phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó đề cao vai trò Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và khu dân cư, của từng đơn vị để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu số bệnh nhân được điều trị mà chương trình đã đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến chương trình, trong đó tập trung Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Kết luận số 112-KL/TU ngày 08/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Kế hoạch số 3937/KH-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh; mục tiêu, ý nghĩa của chương trình; tác dụng của thuốc Methadone để cán bộ, đảng viên và người dân, người người nghiện chích ma túy hiểu, tích cực chỉ đạo, vận động và tham gia chương trình. Lưu ý nội dung, hình thức, đối tượng tuyên truyền phải phù hợp, đảm bảo đến tận khu dân cư (*Tài liệu tuyên truyền phải đảm bảo đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu; tuyên truyền vừa phải đảm bảo diện rộng vừa phải có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng ưu tiên*).

2. Yêu cầu UBND các huyện, thành, thị khẩn trương tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện chương trình và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan (Công an, Lao động -

Thương binh và Xã hội, Y tế, UBND cấp xã) chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Yêu cầu rà soát, nắm chắc và thường xuyên cập nhật tình hình người nghiện chích ma túy (NCMT) trên địa bàn tới từng khu dân cư, từng xã, phường, thị trấn (*trong đó xác định rõ số người đang điều trị Methadone, số đang trong Trung tâm cai nghiện tập trung, số đang cai nghiện tại cộng đồng, số đang trong các trại giam/tạm giam, số đang ở cộng đồng chưa tham gia hoặc chịu bất kỳ hình thức can thiệp quản lý nào*), gửi Sở Y tế để tổng hợp, theo dõi. Làm tốt công tác tư vấn cho đối tượng NCMT và gia đình đối tượng để họ tự quyết định và cam kết lựa chọn hình thức tham gia điều trị bằng Methadone hoặc đi cai nghiện tập trung cho phù hợp; kiên quyết đấu tranh không để bất cứ người NCMT trong danh sách rà soát không thực hiện 2 hình thức nêu trên. Trên cơ sở kết quả rà soát, **Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định giao chỉ tiêu điều trị Methadone cho từng xã, phường, thị trấn** và chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

- Nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính trong việc viết Giấy giới thiệu đi điều trị Methadone cho người NCMT cho phù hợp với thực tiễn; xem xét, quyết định lựa chọn địa điểm, thời gian, phương thức phù hợp để giao Giấy giới thiệu này tới tay người NCMT; nghiên cứu cân đối, bố trí ngân sách cấp huyện hỗ trợ cho các hoạt động của chương trình trên địa bàn quản lý

- Tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân tuân thủ tốt điều trị Methadone và người sau cai nghiện ma túy được đào tạo nghề, có cơ hội việc làm để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

3. Giao Sở Y tế.

- Tổng hợp, thống kê danh sách người NCMT trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị đề xuất với UBND tỉnh việc mở mới cơ sở cấp phát Methadone tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân trong quá trình điều trị. Cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng cho UBND các huyện, thị, thành về tình hình quản lý, điều trị bệnh nhân.

- Khẩn trương đưa các cơ sở cấp phát Methadone đã được UBND tỉnh phê duyệt đi vào hoạt động, đáp ứng đủ điều kiện và các yêu cầu đề ra theo quy định

- Khẩn trương biên soạn tài liệu tuyên truyền về chương trình đảm bảo đáp ứng yêu cầu tại mục 1 văn bản này, cấp cho các huyện, thành, thị và các cơ quan tuyên truyền để phục vụ chiến dịch truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án, phương án tài chính cho chương trình giai đoạn 2016-2020, báo cáo UBND tỉnh đề trình cấp có thẩm quyền thông qua; đồng thời khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện chương trình, báo cáo UBND tỉnh.

- Tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình, tiến độ thực hiện chương trình.

4. Giao Công an tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, thống nhất văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên ngành để tránh vướng mắc giữa hình thức bắt buộc cai nghiện tập trung và tự nguyện điều trị bằng Methadone.

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công an các huyện/xã chủ động phối hợp, hỗ trợ ngành y tế triển khai chương trình, bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở điều trị, cấp phát Methadone.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để triển khai điều trị Methadone trong các trại tạm giam ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an.

5. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để triển khai điều trị Methadone trong các cơ sở cai nghiện, cơ sở xã hội thuộc thẩm quyền quản lý ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Giao Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, cân đối ngân sách tỉnh để tham mưu cho cấp có thẩm quyền bố trí bổ sung kinh phí cho Chương trình trong năm 2015 và các năm tiếp theo, trong đó ưu tiên dự toán chi phục vụ công tác tuyên truyền; đảm bảo cơ sở vật chất tối thiểu cho các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc; đảm bảo thuê khoán hợp đồng và chế độ cho cán bộ y tế làm thêm ngoài giờ hành chính, ngày lễ, ngày tết; đảm bảo kinh phí vận chuyển, bảo quản thuốc và đào tạo, tập huấn cán bộ điều trị,...

7. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình điều trị Methadone;

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp chủ động và tích cực tham gia các nội dung của chương trình.

Thông báo để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Không Danh Đạt